



ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559

## ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2559

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ กรณีการจัดอัตรากำลังข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ (เพิ่มเติม) ดังนี้

1.1 เห็นชอบกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เทียบกับตำแหน่ง

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

หรือ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

หรือผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

1.2 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ให้ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก

1.3 เห็นชอบไม่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

1.4 เนื่องจากได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลให้คดีเยาวชนและครอบครัวจะต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ จึงเห็นชอบให้ยุบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 1 – ศาลอุทธรณ์ภาค 9 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

2. โดยที่มีกำหนดเปิดแผนกคดีค้ำมนุษย์ในศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จึงเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้

ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เทียบกับตำแหน่ง

ประธานแผนกคดีค้ำมนุษย์ในศาลอุทธรณ์

รองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค

นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

## ศาลอาญาจัดกิจกรรม “นิทรรศการ 70 ปี พระทรงฤทธิทรงสถิตยุดิธรรม”



เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ศาลอาญาจัดกิจกรรม “นิทรรศการ 70 ปี พระทรงฤทธิทรงสถิตยุดิธรรม” เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลอาญา โดยมีนายแรงรณ บริพันธ์พจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้บริหารศาลอาญา ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อศาลยุติธรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แม่ไพศาลแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่จะถวายความจงรักภักดีอีกด้วย

## การปรับเปลี่ยนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม



สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม โดยพื้นที่กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 GB สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์พกพา สามารถสร้างปฏิทินนัดหมายและแชร์ปฏิทินร่วมกับผู้อื่นได้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และจะมีหนังสือแจ้งพร้อมคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ใช้ได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้ Username และ Password เดิม



## หนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2559

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดส่งหนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ภาพไปที่ e-mail ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2541 2927